

KHƯỚC TỪ THẨM ĐỊNH VÀ/HOẶC ĐÁNH GIÁ NHỮNG TRỞ NGẠI TRONG HỌC TẬP CỦA CHƯƠNG TRÌNH CalWORKs (CHƯƠNG TRÌNH CƠ HỘI VỀ VIỆC LÀM VÀ TRÁCH NHIỆM ĐỐI VỚI TRẺ EM CỦA CALIFORNIA)

Xem xét kỹ mẫu đơn này với nhân viên quận của quý vị. Chắc chắn đặt câu hỏi về những điều quý vị không hiểu. Nếu quý vị không muốn bị thẩm tra hoặc đánh giá những trở ngại trong học tập vào lúc này, quý vị sẽ phải ký tên mẫu này và được cung cấp một bản sao để lưu giữ.

Những quyền lợi về thẩm định và đánh giá những trở ngại trong học tập

Việc thẩm định và đánh giá quý vị về những trở ngại trong học tập có khả năng xảy ra là rất quan trọng. Nếu chúng tôi nhận thấy rằng quý vị gặp trở ngại trong học tập, chúng tôi có thể giúp quý vị quyết định loại hoạt động nào tốt nhất cho quý vị.

Việc được thẩm định và đánh giá những trở ngại trong học tập có thể giúp quý vị nhận thấy, duy trì, và tiến bộ trong công việc phù hợp với quý vị. Điều này cũng có thể giúp quý vị làm tốt trong chương trình đào tạo hoặc huấn luyện. Việc thẩm định và đánh giá cũng có thể giúp quý vị có được hình thức hỗ trợ và dịch vụ cần thiết để đáp ứng các quy tắc của chương trình Welfare-to-Work (Chuyển từ trợ cấp sang việc làm). Quý vị cũng có thể được miễn tuân theo các quy tắc của chương trình Welfare-to-Work vì điều kiện của quý vị nghiêm trọng đến nỗi khiến quý vị không thể thường xuyên làm việc hoặc tham gia vào các hoạt động chương trình Welfare-to-Work trong vòng 20 giờ một tuần đối với cha/mẹ đơn thân có con dưới 6 tuổi, 30 giờ một tuần đối với cha/mẹ đơn thân không có con dưới 6 tuổi hoặc 35 giờ đối với các gia đình có cha mẹ đầy đủ.

Nếu quý vị không muốn được thẩm định hoặc đánh giá những trở ngại trong học tập vào lúc này:

- Quý vị sẽ không nhận được bất kỳ sự đối xử đặc biệt nào vì một trở ngại trong học tập cho đến khi chúng tôi biết được rằng quý vị có trở ngại đó.
- Quý vị sẽ phải đáp ứng các quy tắc của chương trình Welfare-to-Work như bất kỳ người nào khác trong chương trình CalWORKs không có trở ngại trong học tập. Nếu quý vị không đáp ứng các quy tắc trong chương trình Welfare-to-Work, khoản trợ cấp tiền mặt và tem phiếu thực phẩm của quý vị sẽ bị ngưng lại hoặc giảm xuống. Quý vị có thể nhận trở lại nếu quý vị đáp ứng các quy tắc hoặc được miễn thực hiện.
- Quý vị có thể đổi ý và đề nghị thẩm định và đánh giá trở ngại trong học tập **vào bất kỳ lúc nào**. Nếu sau đó quý vị nhận thấy rằng mình có một trở ngại trong học tập, quận sẽ giúp quý vị với các dịch vụ cần thiết bắt đầu từ ngày mà nhà viên của quý vị thảo luận về kết quả đánh giá với quý vị và khi quý vị ký tên Kế Hoạch Welfare-to-Work mới, nếu cần.

Tôi có quyền từ chối ký tên mẫu này. Nếu tôi từ chối ký tên mẫu này, điều này tương tự như việc có mẫu khước từ thẩm định và/hoặc đánh giá trở ngại trong học tập được ký tên trong hồ sơ. Kế hoạch Welfare-to-Work của tôi sẽ không bao gồm các tiện nghi cho một trở ngại trong học tập.

Tôi đã đọc mẫu này và tôi đã được đọc mẫu này. Tôi hiểu rõ những thông tin trong mẫu này. Vào lúc này, tôi không muốn những điều sau đây (đánh dấu chọn nếu thích hợp).

- Thẩm định trở ngại trong học tập Đánh giá trở ngại trong học tập

TÊN VIẾT IN CỦA NGƯỜI THAM GIA	SỐ AN SINH XÃ HỘI
TÊN KÝ TÊN CỦA NGƯỜI THAM GIA	NGÀY